

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 1956/KH-BVĐKT ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa)

Số TT	Nhu cầu công tác cần tuyển gắn với mảng nhiệm vụ		Mô tả sơ bộ nhiệm vụ	Yêu cầu trình độ đào tạo, bồi dưỡng	Yêu cầu chung về kỹ năng	Lĩnh vực dự tuyển	Chức danh nghề nghiệp cần dự tuyển	Số lượng cần tuyển
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế	1.1 Khám bệnh, chữa bệnh	<ul style="list-style-type: none"> - Khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho người bệnh. - Xử trí cấp cứu thông thường, phát hiện kịp thời bệnh vượt quá khả năng điều trị, báo cáo bác sĩ cấp cao hơn để có hướng xử trí hoặc chuyển đi điều trị ở tuyến trên hoặc theo lĩnh vực chuyên khoa. - Tham gia hội chẩn chuyên môn. - Thực hiện quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh: phát hiện và báo cáo sai sót chuyên môn kỹ thuật, tham gia giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn được giao. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kỹ năng chẩn đoán xử trí theo dõi và dự phòng các bệnh thường gặp và cấp cứu thông thường - Kỹ năng giao tiếp, cộng tác với đối tượng phục vụ và đồng nghiệp. - Có chứng chỉ ngoại ngữ A1 trở lên (tương đương chứng chỉ A trở lên) và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ A trở lên) hoặc giấy cam kết có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. 	Khám chữa bệnh đa khoa	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)	151 chỉ tiêu
				<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); bác sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kỹ năng chẩn đoán xử trí theo dõi và dự phòng các bệnh thường gặp và cấp cứu thông thường bệnh Chuyên khoa Răng Hàm Mặt. - Kỹ năng giao tiếp, cộng tác với đối tượng phục vụ và đồng nghiệp - Có chứng chỉ ngoại ngữ A1 trở lên (tương đương chứng chỉ A trở lên) và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ A trở lên) hoặc giấy cam kết có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. 	Khám chữa bệnh Răng -Hàm- Mặt	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)	04 Chỉ tiêu
				<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 	<ul style="list-style-type: none"> - Kỹ năng chẩn đoán xử trí theo dõi và dự phòng các bệnh thường gặp và cấp cứu thông thường bệnh về Chuyên khoa Mắt 	Khám chữa bệnh về Mắt	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)	02 Chỉ tiêu

			<p>ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng)</p>	<p>- Kỹ năng giao tiếp, cộng tác với đối tượng phục vụ và đồng nghiệp - Có chứng chỉ ngoại ngữ A1 trở lên (trương đương chứng chỉ A trở lên) và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ A trở lên) hoặc giấy cam kết có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.</p>			
			<p>- Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng);</p>	<p>- Kỹ năng chẩn đoán xử trí theo dõi và dự phòng các bệnh thường gặp và cấp cứu thông thường về Chuyên khoa Tai Mũi Họng - Kỹ năng giao tiếp, cộng tác với đối tượng phục vụ và đồng nghiệp - Có chứng chỉ ngoại ngữ A1 trở lên (trương đương chứng chỉ A trở lên) và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ A trở lên) hoặc giấy cam kết có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.</p>	<p>Khám chữa bệnh Tai Mũi Họng</p>	<p>Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)</p>	<p>03 Chi tiêu</p>
			<p>Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); Bác sĩ Y học Cổ truyền</p>	<p>Kỹ năng chẩn đoán xử trí theo dõi và dự phòng các bệnh thường gặp và cấp cứu thông thường. - Kỹ năng giao tiếp, cộng tác với đối tượng phục vụ và đồng nghiệp - Có chứng chỉ ngoại ngữ A1 trở lên (trương đương chứng chỉ A trở lên) và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ A trở lên) hoặc giấy cam kết có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.</p>	<p>Khám chữa bệnh bằng Y học Cổ truyền</p>	<p>Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)</p>	<p>01 Chi tiêu</p>
	<p>1.2 Ngh nghiệp vụ công tác dược</p>	<p>- Cung ứng thuốc, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc; pha chế thuốc; hội chẩn; truyền thông; theo dõi, tổng hợp, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc; đánh giá chất lượng</p>	<p>-Tốt nghiệp đại học nhóm ngành Dược học.</p>	<p>- Hiểu biết về công tác trong lĩnh vực dược; phù hợp với vị trí được phân công đảm nhiệm. - Có khả năng đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến mảng công việc được phân công và liên</p>	<p>Nghiệp vụ công tác dược</p>	<p>Dược sĩ hạng III (V.08.08.22)</p>	<p>15 Chi tiêu</p>

			thuốc lưu hành; quản lý và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị; xây dựng quy trình, hướng dẫn chuyên môn về công tác dược; xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và thẩm định phương pháp kiểm nghiệm; nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo; chỉ đạo tuyển.		quan đến chức năng nhiệm vụ của vị trí việc làm dược sĩ hạng III. - Có chứng chỉ ngoại ngữ A1 trở lên (trương đương chứng chỉ A trở lên) và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ A trở lên) hoặc giấy cam kết có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.			
2	Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp liên quan	Nghiệp vụ phòng chống dịch bệnh,	- Khám, chữa bệnh thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu; - Khám, tư vấn và điều trị dự phòng theo quy định. - Thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe - Theo dõi, giám sát, phát hiện, đánh giá, kiểm soát và khống chế: yếu tố nguy cơ gây dịch, tác nhân gây bệnh. - Thực hiện các biện pháp kiểm soát và khống chế dịch, bệnh, các tác nhân truyền nhiễm gây dịch nhất là ổ dịch bệnh mới phát sinh	- Tốt nghiệp bác sĩ ngành Y học dự phòng	Hiểu biết về công tác y tế dự phòng theo vị trí được phân công đảm nhiệm. Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến mảng công việc được phân công và liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của vị trí việc làm bác sĩ y học dự phòng hạng III - Có chứng chỉ ngoại ngữ A1 trở lên (trương đương chứng chỉ A trở lên) và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ A trở lên) hoặc giấy cam kết có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.	Bác sĩ y học dự phòng	Bác sĩ hạng III (V.08.02.06)	02 Chi tiêu
3	Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung	Nghiệp vụ kế toán	Tham gia nghiên cứu xây dựng các kế hoạch, chính sách, về công tác kế toán của đơn vị; hạch toán kế toán về thu, chi tài chính của đơn vị; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi tài chính thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về ngành, lĩnh vực kế toán. Ghi chép, tính toán, tổng hợp	- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.	- Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên môn về lĩnh vực hoạt động và thực hiện kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất, ghi chép, tính toán, tổng hợp, lưu trữ tài liệu kế toán và thực hiện công việc theo vị trí việc làm. - Có chứng chỉ ngoại ngữ A1 trở lên (trương đương chứng chỉ A trở lên) và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ A trở lên).	Kế toán viên	Kế toán viên (06.031)	10 Chi tiêu

